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Legg til að það verði tekið upp kílómetragjald á allar bifreiðar eða öll ökutæki, veggjald það 
mismunar ekki fólki í þessu landi


